



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(ระดับ 6ว)

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยในส่วนของ การเลื่อน นอก ระดับ ควบ ได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ เหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใสรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการ ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ ผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้รับการ ประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและ ระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการ ทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงนั้นเป็นไปในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะ รายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทาง วินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549

(นายวัชชัย ฝักอังกูร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
(ระดับ 6ว)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
1	นางชบาไพร ชุนถนอม	นวช. กง.บช.5	กค.	<p>ชั้นที่ 1 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามระบบการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ชั้นที่ 2 เรื่อง แนวความคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน</p>
2	นางวรรณภาพร คำกลัด	นวช. กง.บช.5	สมุทร สงคราม	<p>ชั้นที่ 1 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>ชั้นที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p>
3	นายสัมพันธ์ หมวดคงทอง	นวช. กง.บช.5	มุกดาหาร	<p>ชั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ชั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงระบบเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
4	นางไพลิน พูนเกษม	นวช.กค.5	สน.คท.	<p>ชั้นที่ 1 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ชั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
5	นายวิชัย เม่งช่วย	จพง.ปค.5	กระบี่	<p>ชั้นที่ 1 เรื่อง การบริหารการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2546</p> <p>ชั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.</p>
6	นางพิชยา พิสิฐพิชยะ	นค.5	บุรีรัมย์	<p>ชั้นที่ 1 เรื่อง อบต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ทุจริตการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้ววัสดุไม่ถูกต้องตามสัญญา</p> <p>ชั้นที่ 2 เรื่อง มติที่ประชุมสมัชชาวิสามัญสภา อบต.ลำไทรใหม่ ไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547</p> <p>ชั้นที่ 3 เรื่อง การตรวจติดตาม นิเทศก์การปฏิบัติงานด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
7	นายนเรศ ชิตพรมารช	นค.5	หนองคาย	<p>ชั้นที่ 1 เรื่อง คดีพิพาททางปกครองกรณีขอให้เพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 (ฉบับใหม่) ของเทศบาลเมืองหนองคาย</p> <p>ชั้นที่ 2 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบจ.หนองคาย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548</p> <p>ชั้นที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>

ทั้งนี้ รายละเอียดเค้าโครงของผลงานของข้าราชการแต่ละรายจะอยู่แนบท้ายนี้